
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 

เรื่อง ปดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 
 

 
 

ตามที่สภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย  ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕60  วันที่  12 ตุลาคม ๒๕60 ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจําป 

พ.ศ. ๒๕60  วันที่  ตุลาคม ๒๕60 ไปแลวนั้น 
 

เทศบาลตําบลกระบี่นอย จึงปดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ ไวโดยเปดเผยและให

ทราบโดยทั่วกัน 
 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

                                               ประกาศ ณ วันที่  26  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60 
 

                                                           

 

                                                                 (นายสมนึก   ทองขยัน) 

                                                        ประธานสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป 2560  
วันที่  12  ตุลาคม  2560  เวลา 9.30น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 

ผูเขาประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

นายสมนึก  ทองขยัน 
นางสาวกันยารัตน  นะบุตร 
นางประภาพร  บุญถาวร 
นายวิสิทธิ์  หิรัญ 
นายสมบัติ  เหลาเส็น 
นายสาคร  เจริญพร 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
นายสุพจน  กระบี่นอย 
นายวินัส  ชุมบุตร 
นายสมาน  ผิวดี 
นางสาวอัจฉรา  เกกินะ 
นายกฤติโชค  ขาวเหลือง 
นายสมเกียรติ์  หลานหลาย 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมนึก  ทองขยัน 
กันยารัตน  นะบุตร 
ประภาพร  บุญถาวร 
วิสิทธิ์  หิรัญ 
สมบัติ  เหลาเส็น 
สาคร  เจริญพร 
เจริญศักดิ์  เองฉวน 
สุพจน  กระบี่นอย 
วินัส  ชุมบุตร 
สมาน  ผิวดี 
อัจฉรา  เกกินะ 
กฤติโชค  ขาวเหลือง 
สมเกียรติ์  หลานหลาย 

 
ลา 
ลา 
 
 
 
 

ลา 

ผูขาดประชุม 

      - 
ผูลาประชุม 
     1. นางสาวกันยารัตน  นะบุตร 
     2. นางประภาพร  บุญถาวร 
     3. นายสุพจน  กระบี่นอย 
 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายโชคนรินทร  ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
2. นายนพดล  หวังกอ  รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
3. นายยงยุธ  บุญทองแกว  รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
4. นางสาวอุษา  สายเส็น  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
5. นายวาสนา  นะบุตร  เลขานุการเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
6. นายศุภศักดิ์   ทองมีเพชร  นายชางชลประทานปฏบิัติงาน  สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 15 
7. นายชนพัฒน  ทุมแกว  ชางฝมือสนามชั้น 3   สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 15 
8. นางสาวจามจุรี  พันธเสน  พนักงานธุรการปฏิบัตงิาน  สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 15 
9. นายประเสริฐ   สุวรรณมสุิก พนักงานจัดการทรัพยสิน  สํานักงานเคหะชุมชนตรงั 
10. นางสาวจริา  ไกรนรา  ผูอํานวยการกองคลงั 
11. นางสุภานันท   เจรญิพานิช รองปลัดเทศบาล 
12. นายนิรุตติ์   มีมะแม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
13. นายสุเทพ  บัวแกว  ผูอํานวยการกองชาง 
14. นางสาวมยุรี   สรหงษ  หัวหนาฝายบรหิารการศึกษา 
15. นางสาวพิชญนาฏ เวชกุล  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

ผูเขารับฟงการประชุม 
- 
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เริ่มการประชุม เวลา 09.30  น.  

ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม 

: 
 

: 

กลาวเปดการประชุม  
 

ยื่นสงบนิง่ เพื่อถวายความอาลัยแดพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  1 นาที 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 : ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําป  

                       2560 ครั้งท่ี 3 

ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
: 
 
: 
 
 
: 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  หรือไม 
 
ไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  
 
ขอมติที่ประชุมวาจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย สมัยสามัญ    
สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. ๒๕60 ครั้งที่ 3  หรือไม 
 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดวยมติเปนเอกฉันท  

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ 
  3.1 เรื่องหลักเกณฑใหมการจัดทําโครงการถนนรวมใจ ภายใตบันทึกขอตกลง MOC 
 

นายนิรุตต   มีมะแม : ตามที่เทศบาลตําบลกระบี่นอยไดทําขอตกลงความรวมมือเรื่องการพัฒนาทางดานโครงสราง
พื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดกระบี่ กับ องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 บัดนี้ทางองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ไดมีการปรับปรุง
หลักเกณฑในการจัดทําโครงการ ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 10  ตุลาคม 2559 มีการเพิ่มเติม
หลักเกณฑใหม ดังนี้ 
 

  หลักเกณฑเดิม หลักเกณฑใหม 
  1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะรวมลงนาม

ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือจะตองผาน
ความยินยอมจากสภาทองถิ่น 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะรวมลงนาม
ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือจะตองผาน
ความยินยอมจากสภาทองถิ่น 

  2.กรณีเกิดความเสียหายจากการกอสรางให
หนวยงานผูดําเนินการเปนผูรับผิดชอบตามสวน
ที่ระบุในบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

2.กรณีเกิดความเสียหายจากการกอสรางให
หนวยงานผูดําเนินการเปนผูรับผิดชอบตาม
สวนที่ระบุในบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

  3.โครงการที่ดําเนินการตามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือจะตองผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
ระดับอําเภอ  โดยแบบแปลนใหจัดสง องคการ
บริหารสวนจังหวัดกระบี่โดยตรง 

3.โครงการที่ดําเนินการตามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือจะตองผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
ระดับอําเภอ  โดยแบบแปลนใหจัดสง องคการ
บริหารสวนจังหวัดกระบี่โดยตรง 
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  4. มาตรฐานงานกอสรางจะตองเปนโครงการที่
มีระยะเขตทางไมนอยกวา 15 เมตร และผิว
จราจรรวมไหลทางไมนอยกวา 7 เมตร  และ
จะตองมีรูปแบบมาตรฐานงานกอสรางตามแบบ
แปลนที่แนบทายบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

4. มาตรฐานงานกอสรางจะตองเปนโครงการที่
มีระยะเขตทางไมนอยกวา 15 เมตร และผิว
จราจรรวมไหลทางไมนอยกวา 7 เมตร  และ
จะตองมีรูปแบบมาตรฐานงานกอสรางตาม
แบบแปลนที่แนบทายบันทึกขอตกลงความ
รวมมือ รวมถึงระยะทางที่ดําเนินการจะตอง
ไมนอยกวา 500  เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 3,500 ตารางเมตร  และไมเปนการ
กอสรางทับชั้นผิวจราจรเดิมที่มีอยู แลว 
รวมถึงไม เปนการกอสรางแบบการขยาย
เฉพาะไหลทาง 

  5 . กอนที่ องค การบริห ารส วนจั งหวัดจะ
ดํ า เนิ นก ารในชั้ น ผิ วจ ร าจรแอสฟ ลท ติ ก   
คอนกรีต องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตอง
สงผลการทดสอบคุณภาพวัสดุ โดยมีหนังสือ
รับรองจากหนวยงานราชการของถนนที่จะ
ดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

5. ก อนที่ องคการบริห ารส วนจั งหวัดจะ
ดํา เนิ นการในชั้น ผิ วจราจรแอสฟ ลท ติ ก   
คอนกรีต องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตอง
สงผลการทดสอบคุณภาพวัสดุ โดยมีหนังสือ
รับรองจากหนวยงานราชการของถนนที่จะ
ดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ  
ทั้งน้ีกรณีมีขอสงสัยใหองคการบริหารสวน
จังหวัดกระบ่ี สามารถทําการทดสอบความ
หนาแนนของถนนรวมใจเพิ่มเติมได 

  6. องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่จะเปน
ผูรับผิดชอบงานอุปกรณจราจร  เชน งานเสน
จราจร งานหลักกันโคง  งานปายจราจร ฯลฯ 

6. องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่จะเปน
ผูรับผิดชอบงานอุปกรณจราจร  เชน งานเสน
จราจร งานหลักกันโคง  งานปายจราจร ฯลฯ 

  7. การประสานแผนการดําเนินงาน  หลังจากที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตั้งขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปใหแลวประสาน
แผนการดําเนินงานกับองคการบริหารสวน
จังหวัดกระบี่ 

7. การประสานแผนการดําเนินงาน  หลังจาก
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตั้งขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปใหแลวประสาน
แผนการดําเนินงานกับองคการบริหารสวน
จังหวัดกระบี่ อยางใกลชิด 

   8. กรอบกําหนดวงเงินงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการเสนอโครงการ 
MOC ตองเปนโครงการที่ เกินศักยภาพของ
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลที่มี
งบประมาณรายรับจริงในปที่ผานมา  ดังนี้ 
   1 ) รายรับ จริ งต่ํ าก วา  3 0   ล านบ าท 
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนระยะทางตองไม
เกิน 2 กิโลเมตร 
   2) รายรับจริง 30-50 ลานบาท โครงการที่
ขอรับการสนับสนุนระยะทางตองไมเกิน  3 
กิโลเมตร 
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   3) รายรับจริง 50  ลานบาทขึ้นไป โครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุนระยะทางตองไมเกิน 5 
กิโลเมตร 

   9. การจัดซื้อจัดจางวัสดุเพื่อกอสรางถนน  
MOC กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด
กระบี่  ดําเนินการจัดซื้อวัสดุกอสรางตอเมื่อ
ไดรับสําเนาสัญญาจางดําเนินการชั้นพื้นทาง
หรือสัญญาซื้อวัสดุในกรณีดําเนินการเองจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของโครงการ
แลวเทานั้น 

   10. การกอสรางถนนรวมใจใหดําเนินการให
แลวเสร็จภายในปงบประมาณ  โดยภายในวันที่ 
31  สิงหาคมของทุกป  ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีโครงการถนนรวมใจในความ
รับผิดชอบจะตองจัดสงสําเนาสัญญาจางสําเนา
การประกาศหาผูรับจาง  หรือเอกสารการกัน
เงินงบประมาณเฉพาะกรณีที่ มีการกอหนี้
ผูกพันแลวใหองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่  
ภายใน 7 วันทําการไมเชนนั้นองคการบริหาร
สวนจังหวัดกระบี่ จะโอนเงินงบประมาณ
โครงการถนนรวมใจที่อยูในปงบประมาณน้ันๆ
ไปดําเนินโครงการในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่แทน  และให
โครงการที่ นําเสนอนั้นเปนอันตกไป  และ
จะตองนําเสนอใหมในงบประมาณปถัดไป 

   11. การตรวจสภาพความหนาแนนของถนนใน
ชั้นพื้นทางและชั้นรองพื้นทางกอนการกอสราง
ถนนผิวจราจรแอสฟลทติก  คอนกรีต  โดย
องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่เพื่อ
ตรวจสอบถนนรวมใจในช้ันพื้นทางและชั้นรอง
พื้นทางกอนการกอสรางถนนผิวจราจรแอส
ฟลทติก  คอนกรีต โดยจัดทําใบตรวจงานซึ่ง
กําหนดหลักเกณฑชั้นพื้นทางและชั้นรองพื้น
ทางที่พึงประสงค พรอมกําหนดใหมีการระบุ
สวนที่ตองแกไขและกําหนดระยะเวลาแลว
เสร็จ  และใหทําการลงลายมือชื่อรับทราบไว
ทั้งสองฝาย 

   12 . กํ าห นดเกณ ฑ ตั วชี้ วัด เพื่ อป ระ เมิ น
โครงการถนนรวมใจที่ อปท. เสนอเบื้องตนโดย 
อบจ.กระบี่  จัดทําแบบประเมินตัวชี้วัดเพื่อ



๕ 

 

ประเมินขอเสนอโครงการถนนรวมใจวาเปนไป
ตามหลักเกณฑหรือไม  พรอมจัดกลุมประเภท
โครงการไว 2 ประเภท  ประกอบดวยโครงการ
ภายใตกรอบวงเงินงบประมาณถนนรวมใจ  
และโครงการสํารอง 

   13. กรณีพื้นที่กอสรางเปนของเอกชนจะตองมี
หนังสืออุทิศที่ดิน 

 
ที่ประชุม  :   รับทราบ 
 

  3.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2560-2562 
 

นายนิรุตต  มีมะแม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      จากการประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ ๒๕60 ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระบี่นอย ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําป      
๒๕60และแผนพัฒนาเทศบาลเพิ่มเติม (ฉบับที่  1) มีโครงการรวมทั้งสิ้น 151 โครงการ 
งบประมาณในแผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕60 จํานวน 136,477,110 บาท (หนึ่งรอย
สามสิบหกลานสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยสิบบาทถวน) แตเมื่อนําโครงการในแผนพัฒนา
ประจําป 2560 ไปบรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕60 และเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  ๒๕60 เพิ่มเติม จํานวน 97  โครงการ คิดเปน 64.24  
งบประมาณจํานวน 61,340,530 บาท (หกสิบเอ็ดลานสามแสนสี่หมื่นหารอยสามสิบบาทถวน) 
คิดเปนรอยละ 47.54 การจัดสรรงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 
สามารถดําเนินการ โครงการ/กิจกรรมแลวเสร็จจํานวน 84  โครงการ คิดเปนรอยละ 86.60 
ของโครงการที่ตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2560 การเบิกจายงบประมาณ
จํานวน 54,926,793 บาท (หาสิบสี่ลานสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามรอยสามสิบบาทถวน)      
คิดเปนรอยละ 88.65 ของงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2560      
(ไมรวมเงินเดือน คาตอบแทน คาวัสดุ คาสาธารณูปโภคและ  รายจายอื่นๆ) สาเหตุของการ
ดําเนินโครงการไมบรรลุตามการตั้งโครงการตามแผนพัฒนาฯ สืบเนื่องจากมีการบริการสาธารณะ    
หลายดาน แตทรัพยากรดานงบประมาณมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอ ผูบริหารจึงไดจัดสรร
งบประมาณรายไดของทองถิ่น เพื่อพัฒนาโครงการบางสวนเทาที่จําเปนเรงดวน และเห็นวา
ประชาชนสวนใหญไดรับประโยชนและเปนไปตามความตองการของประชาชนในพื้นที ่
ปญหาและอุปสรรคในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ปญหาไมปฏิบัติตามแผนดําเนินงาน  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลประจําป 
2560 และไดรับการอนุมัติงบประมาณประจําป ฝายแผนงานและงบประมาณจะตองนํา
โครงการ/กิจกรรมนั้นๆ มาจัดทําแผนดําเนินงาน คือแผนที่กําหนดเงื่อนระยะเวลาของการจัดทํา
โครงการ วาจะมีการเริ่มและการสิ้นสุดของโครงการ ในเวลาใด เชน บางโครงการระยะเวลา
ดําเนินการ ๓ เดือน บางโครงการระยะเวลาดําเนินการ ๖ เดือน แตเมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริงไม
สามารถดําเนินการไดตามที่ กําหนด สวนใหญจะเรงดําเนินการในชวง ไตรมาสที่  ๓-๔            
ของปงบประมาณ 
 



๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 

ขอเสนอแนะ 
จากปญหาเบื้องตนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล

กระบี่นอย  แจงใหทราบแลวนั้น แนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเพื่อใหการ
ติดตามและประเมินผลของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาเทศบาล ที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณประจําป ๒๕60  มีประสิทธิภาพจึงขอเสนอแนวทางแกไขปญหา ดังนี้  

๑. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป (2560-๒๕62) มีจํานวนมากเกินไป 
ควรเลือกเอาเฉพาะโครงการที่เห็นวาเทศบาลมีศักยภาพเพียงพอที่สามารถปฏิบัติไดภายในสามป 
เพราะเมื่อเปรียบเทียบคารอยละแลวจะทําใหเห็นวาเทศบาลไมสามารถจัดทําโครงการ/กิจกรรม
ไดตามแผนที่วางไวได 

๒. หนวยงาน/สํานัก/กอง ตองเรงดําเนินโครงการ /กิจกรรม ตางๆ ในระยะเริ่มแรกของ
ปงบประมาณและใหสอดคลองกับแผนดําเนินการที่หนวยงาน/สํานัก/กองไดแจงไว เพื่อให
สามารถกระจายงบประมาณ ในการเบิกจาย ลดปญหาการเบิกจายหรือเรงดําเนินการในชวงไตร
มาสสุดทาย(กรกฎาคม- กันยายน) และสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ ไดแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ เพื่อไมใหเกิด ผลกระทบตอเงื่อนเวลาตอเนื่องไปยังปงบประมาณถัดไป 

๓. เมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จแลวใหผูรับผิดชอบไดรายงานผลการดําเนิน
โครงการในรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแกไขงบประมาณ รวมทั้งการแกไขเปลี่ยนแปลงเนื้องาน
และแหลงที่มาของงบประมาณใหชัดเจน เพื่ อใหขอมูลการทํางานของคณะกรรมการฯ       
มีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น  

4. ควรจัดกิจกรรม/โครงการ ที่สามารถทํารวมกันไดหลายๆ สวนของหนวยงาน เพื่อ
สรางการมีสวนรวมและลดคาใชจาย ลดภาระงานของผูปฏิบัติงานและประชาชนจะไดเพิ่มความ
สนใจในกิจกรรม ของเทศบาลมากขึ้น  

5. การจัดสรรงบประมาณควรจะกระจายครอบคลุมทุกหมูบานเพื่อลดการเหลื่อมล้ํา 
6. ควรเอาปญหาที่ประชาชนเสนอผานประชาคมมาแกปญหากอนเปนการเรงดวน 

สวนรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารที่ไดจัดสงใหสมาชิกสภาฯทุกทานไปแลว 
 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา     
4.1 เรื่องขอความเห็นชอบรับโอนภารกิจระบบทอสงนํ้าบานควนสาวโดด ต.กระบ่ีนอย อ.เมือง จ.กระบ่ี 
 
  

นายศุภศักดิ์  ทองมีเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในวันนี้กระผมเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงการโอนภารกิจระบบทอสงน้ําบานควนสาวโดด แทน 
ทานผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 15 จากเรื่องเดิม คือกรมชลประทานไดรับหนังสือ
จากเทศบาลตําบลกระบี่นอยวาการเก็บกักน้ําของโครงการอางเก็บน้ําคลองแหง สงผลกระทบ
ใหแนวทอสงน้ําประปาภูเขาหวยรากไม ของเทศบาลตําบลกระบี่นอยจมน้ํา เพราะอยูในพื้นที่
เดียวกับตัวอางเก็บน้ําของกรมชลประทานที่กําลังกอสรางอยู ซึ่งปจจุบันนี้ก็ไดกอสรางเสร็จ
แลว กรมชลประทานก็รับทราบปญหาที่เกิดขึ้นวาเทศบาลก็ไมสามารถที่จะลงบํารุงรักษาทอ
ประปาภูเขาในจุดนี้ได กรมชลทานก็ไดตั้งงบประมาณและไดสํารวจออกแบบและไดกอสราง
ระบบประปาเพื่อทดแทนในป พ.ศ.2559 และเมื่อดําเนินการกอสรางแลวเสร็จก็จะตองโอน
ทรัพยสินใหกับทองถิ่นเปนผูดูแล บํารุงรักษาตอไป ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการ
ถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 และเพื่อใหสอดคลองกับ 



๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
นายศุภศักดิ์  ทองมีเพชร 
 
 
นายนพดล  หวังกอ 
 
 
 
 
 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 

 

 

 

 

นายสุเทพ  บัวแกว 
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: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 

พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542  สวนของกรมชลประทานก็จะคอยเปนพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนและใหคําแนะนํา และให
คําปรึกษาทางดานเทคนิค การรับมอบทรัพยสินทางเทศบาลก็จะตองตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับมอบงาน ในสวนของคณะกรรมการสงมอบนั้นทางกรมชลประทานไดแตงตั้งไวเรียบรอย
แลว รายละเอียดการกอสรางตางๆ ปรากฏในเอกสารการสงมอบที่ไดจัดสงใหทุกทานไปแลว
นั้น ในวันนี้ก็ขอใหสภาฯชวยพิจารณาดวย 
 
เรื่องการรับโอนภารกิจระบบทอสงน้ําบานควนสาวโดด ก็ถูกเลื่อนการพิจารณามาจากการ
ประชุมครั้งที่แลว จากที่กระผมไดรับฟงการอภิปราย และไดดูเอกสาร ก็มีขอสงสัยขอสอบถาม
คือในการดําเนินการกอสรางไมทราบวาทางกรมชลประทานไดกอสรางเอง หรือ จางผูรับเหมา
มาดําเนินการ ถาหากวาไดจางเหมาในการกอสรางก็นาจะมีการรับประกันสัญญา ถาหาก
เทศบาลรับโอนมาแลวก็เกรงวาระบบทอสงน้ําเกิดการชํารุดขึ้นมาภายหลัง 1 ป หรือ 2 ป 
เทศบาลก็ยังไมมีงบประมาณในการซอมแซม มีรายละเอียดเอกสารในสวนนี้หรือไม 
 
งบประมาณที่ทางกรมชลประทานไดตั้งขึ้นมา และดําเนินการกอสรางเอง แตไดจัดซื้อจัดจาง
ในสวนของวัสดุอุปกรณเทานั้น 
 
เทศบาลติดปญหาในเรื่องของงบประมาณในการซอมแซม ในสวนของการรับโอนก็แลวแต
สมาชิกสภาฯทุกทานจะพิจารณา ถาหากวันนี้เทศบาลรับโอนไปแลว พรุงนี้ระบบชํารุดขึ้นมา
จะทําอยางไร เทศบาลเองก็ยังไมมีงบประมาณในสวนนี้ และไมมีเครื่องจักร หรือชางผูชํานาญ
งานในเรื่องนี้ ก็ขอหารือวาถาหากระบบเกิดชํารุดภายในระยะลา 2 ป ขอใหกรมชลประทาน
ชวยซอมแซมใหไดหรือไม 
 
เรื่องนี้ก็เปนครั้งที่ 2 แลวในการพิจารณารับโอน เรื่องนี้ละเอียดออน สมาชิกสภาฯทุกทานก็ไม
มีความรูเรื่องนี้และไมสามารถไปตรวจสอบได อยากใหกองชางชวยชี้แจงวาไดลงไปตรวจสอบ
ความสมบูรณและความถูกตองของโครงการแลวหรือยัง กอนที่จะพิจารณารับโอนในวันนี้ ถามี
ความถูกตองและสมบูรณกระผมเองก็ไมมีปญหา ขอฝากดวยครับ  
 
ตามที่ทาน นพดล  หวังกอ รองนายกเทศมนตรีไดอภิปราย  การกอสรางระบบทอสงน้ําบาน
ควนสาวโดดนี้ ก็เพื่อทดแทนระบบประปาภูเขาเดิมของเทศบาลที่จมน้ําจากการดําเนิน
โครงการสรางอางเก็บน้ําคลองแหง กรมชลประทานรบัปากไววาจะแกปญหาให  และเมื่อสราง
ระบบประปาทดแทนเสร็จแลวเทศบาลก็ตองรับโอนอยูแลว ทางกรมชลประทานก็ได
ดําเนินการสรางเอง ไมไดจางเหมาจึงไมมีประกันสัญญา  กระผมขอเสนอวาใหทางกรม
ชลประทานทําบันทึกขอตกลงในที่ประชุมแหงนี้วา ถาหากเทศบาลรับโอนแลวทางกรม
ชลประทานจะชวยดูแลซอมแซมหากเกิดการชํารุดภายในระยะเวลากี่ป ตามความเหมาะสม 
ฝากไวดวยครับ  
 
กระผมเองก็เพิ่งโอนยายมา หลังจากที่ทางกรมชลประทานไดรับปากในการกอสรางระบบ
ประปาใหมเพื่อทดแทนประปาภูเขาเดิม ในการกอสรางทางตัวแทนก็ไดอภิปรายใหทุกทานได
รับทราบไปแลว กระผมเองก็ไมไดเขาไปควบคุมดวย แคไดดูแบบแปลนและทราบวามี       



๘ 
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นางสุภานันท  เจรญิพานิช 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 

: 
 
 

: 
 
 
 
 

: 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความยาว 1,649 เมตร กระผมเองก็ไดไปดูทอก็อยูในน้ํา บางจุดก็ยูบนน้ําซึ่งมีโครงเหล็กรับ
อยู มันก็อาจจะเกิดปญหาเชน ทอหลุด ถาหากเทศบาลรับโอนในวันนี้ก็อยากฝากกรม
ชลประทานวาชวยซอมใหไดหรือไม หรืออาจจะทําบันทึกขอตกลงตามที่ทานสมาชิกสภาฯ 
ทานวินัส  ชุมบุตร ไดเสนอมาก็ได 1 ป หรือ 2 ป ก็แลวแตความเหมาะสมแลวตอไปเราก็จะ
ตั้งงบประมาณไวในเทศบัญญัติเพื่อดูแลในสวนน้ีตอไป 
 

ขอเรียนช้ีแจงวา กรมชลประทานจะตองถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
ขอกฎหมาย วาหลังจากโอนแลว กรมชลประทานสามารถชวยเหลือ สนับสนุน ใหคําแนะนํา
และคําปรึกษาทางดานเทคนิคเทานั้น แตในทางพฤตินัย ในสวนระบบทอสงน้ําบานควนสาว
โดดนี้ ในตอนนี้ทางสํานักงานกอสราง ชลประทานขนาดกลางที่ 15 ก็กําลังดําเนินการกอสราง
อางเก็บน้ําอยูในพื้นที่ ก็สามารถใหความชวยเหลือใหการสนับสนุนได ไมวาจะเรื่องเครื่องจักร 
เครื่องมือ หรืออุปกรณตางๆ  แตตามที่ทางสมาชิกสภาฯไดเสนอวาใหมีการจัดทําบันทึก
ขอตกลงนั้น ตามขอกฎหมาย ทางกรมชลประทานไมสามารถทําไดเนื่องจากไมสามารถตั้ง
งบประมาณเพื่อซอมแซมในสวนนี้ได  ก็อยากฝากวาถาเทศบาลไมสามารถตั้งงบประมาณใน
การซอมแซมในปนี้ได ก็ใหตั้งไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก็ได สวนในป 2561 เจาหนาที่
ของกรมชลประทานที่อยูในพื้นที่จะชวยดูแล และไมทอดทิ้งเทศบาลตําบลกระบี่นอยแนนอน 
 

ถึงแมวาทางกรมชลประทานไมสามารถตั้งงบประมาณในการซอมแซมได ก็อยากใหทําบันทึก
รับรองในที่ประชุมสภาฯ วาระยะเวลาที่ทานยังอยูในพื้นที่ ทานจะสามารถดูแล ชวยเหลือ 
หรือสนับสนุน ถาหากเกิดความเสียหาย เพราะทานก็มีหนาที่โดยตรงในการปฏิบัติหนาที่ใน
สวนนี้อยูแลว เรื่องนี้สําคัญมากขอฝากใหพิจารณาดวย 
 

ขอสอบถามทางเทศบาลวาสามารถตั้งงบประมาณในการซอมแซมและบํารุงรักษา ไดใน
ปงบประมาณใด 
 

ในเรื่องของเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 ก็ไดดําเนินการเสร็จสินไป
แลว สวนในป พ.ศ.2562 ก็ไมสามารถตอบไดวาจะมีงบประมาณเพียงพอหรือไม เพราะตําบล
ตําบลกระบี่นอยก็มีพื้นที่กวาง และมีพี่นองประชาชนที่จะตองดูแลอีกมากมาย ก็ยังไมสามารถ
ใหคําตอบได 
 

หลังจากถายโอนภารกิจให เทศบาลไปแลว กรมชลประทานก็ยังอยูในพื้นที่  ยังมีชาง  
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณตางๆพรอม อางเก็บน้ําคลองแหงเองก็ยังดําเนินการอยู ในหวง
ระยะนี้กรมชลประทานสามารถชวยเหลือซอมแซมไดเต็มที่ตามศักยภาพ 
 

อยากจะเรียนถาม วาโครงการกอสรางอางเก็บน้ํายังเหลือสัญญาการกอสรางอีกนานเทาไร 
ตามที่ทานไดบอกวาหลังจากถายโอนระบบประปากรมชลประทานแลว  ทางกรมชลประทาน
เองยังมีบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณตางๆ พรอมใหการชวยเหลือเทศบาลตําบลกระบี่นอยใน
การซอมบํารุง ดิฉันก็ยินดีเปนอยางยิ่ง ในฐานะที่ดิฉันเปนผูดูแลงานของกองชาง ในการ
ปฏิบัติงานไมสามารถใช “พฤตินัย” เราตองใชระเบียบกฎหมาย ตามระบบราชการ เพราะถา
หากวาระบบประปาที่รับโอนมาแลวเกิดการชํารุด แลวในชวงดังกลาวทางชางของกลม
ชลประทานไมอยู หรือเครื่องมือเกิดเสีย ไมสามารถชวยดําเนินการได เทศบาลก็จะเกิดปญหา
แนนอนเนื่องจากไมสามารถแกปญหาใหพี่นองประชาชนได ก็อยากฝากใหที่ประชุมชวย
พิจารณาวาตองทําอยางไร 
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: 
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 ตามที่ไดกลาวไวขางตน ระบบทอสงน้ําบานควนสาวโดด ก็เปนสวนหนึ่งของระบบน้ําประปา
ภูเขาเดิมของเทศบาลตําบลกระบี่นอย ซึ่งกรมชลประทานไดสรางทดแทนของเดิมที่จมอยูใน
อางเก็บน้ํา ซึ่งทางกรมชลประทานไดตระหนักวาแนวทออยูในน้ําทางเทศบาลก็จะมีความ
เดือดรอนในการบํารุงรักษาทอไมสามารถลงไปซอมได จึงตั้งงบประมาณและทําการกอสราง
ระบบน้ําบานควนสาวโดดตัวนี่มาทดแทน หลังจากสรางเสร็จแลวก็จะตองถายโอนภารกิจ
ใหกับเทศบาลตําบลกระบี่นอยในการดูแล บํารุงรักษา สวนกรมชลประทานทําไดแค เปนพี่
เลี้ยง ใหคําปรึกษาดานวิชาการ และไมสามารถต้ังงบประมาณเพื่อมาซอมแซมได และตามที่
ทานรองปลัด ไดสอบถามวาโครงการอางเก็บน้ําคลองแหงยังมีระยะเวลาอีกกี่ป ตอบวามี
ระยะเวลา 4  ป  ป  พ .ศ.2560 เปนป ที่  1 กรมชลประทานยั งอยู ในพื้นที่ อีก  3 ป              
กรมชลประทาน มีชาง เครื่องจักร เครื่องมือพรอม สามารถใหการชวยเหลือ สนับสนุนเทศบาล
ตําบลกระบี่นอยไดเปนอยางดี 
 
อยากใหทางชลประทานชวยเพิ่มเติมเอกสารที่พอจะบอกไดวาโครงการนี้ไดดําเนินการกอสราง
เอง โดยไมมีผูรับเหมาการกอสราง เพราะถามีผูรับเหมาดําเนินการก็ตองมีเงินประกันสัญญา 
ถามีก็อยากใหชวยแนบมาดวย เพราะถาดําเนินการเองก็ตองมีเอกสารการเบิกจายตางๆ ตาม
ขั้นตอน  
 
ในเรื่องของงบประมาณ และระยะเวลากอสราง จํานวนงานกอสรางทั้งสิ้น และรายละเอียด
อื่นๆ ก็อยูในเอกสารการสงมอบที่ไดมากอนนี้แลว 
 
กระผมขอเสนอวาใหเลื่อนการพิจารณาใหความเห็นชอบรับโอนระบบทอสงน้ําบานควนสาว
โดดออกไปอีกครั้งไดหรือไม กระผมอยากใหสมาชิกสภาฯทุกทานไดลงดูในพื้นที่จริง และศึกษา
รายละเอียดตางๆ ก็ขอปรึกษาที่ประชุม 
 
กระผมก็เห็นดวยในการเลื่อนการพิจารณาใหความเห็นชอบ  ในการประชุมครั้งตอไปก็ขอฝาก
ผูที่รับผิดชอบใหเตรียมขอมูล และระเบียบตางๆมาเพิ่มเติม ในเรื่องของการรับโอนภารกิจ
ตางๆ เมื่อรับมาแลวก็ตองดูแล เทศบาลของเราก็มีพื้นที่กวาง พี่นองประชาชนก็มีจํานวนมากที่
ยังเดือดรอน งบประมาณของเทศบาลก็มีอยางจํากัด กระผมในฐานะที่ประชาชนไดเลือกเขามา
ก็ตองดูใหละเอียดและรอบคอบ เพื่อใหพี่นองประชาชนไดรับประโยชนมากที่สุด  
 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดตองการอภิปรายประเด็นใดเพิ่มเติมอีกบาง 
 
ไมมีผูขออภิปราย 
 

ขอมติที่ประชุมวาจะเห็นชอบใหเลื่อนการขอความเห็นชอบรับโอนภารกิจระบบทอสงน้ําบาน
ควนสาวโดด ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบี่ หรือไม 
 
เห็นชอบเปนเอกฉันท  ใหเลื่อนการขอความเห็นชอบรับโอนภารกิจระบบทอสงน้ําบานควน
สาวโดด 

 

 



๑๐ 

 

4.3  เรื่องขอความเห็นชอบรับโอนระบบไฟฟาสาธารณะโครงการเคหะชุมชนจังหวัดกระบ่ี 
นายประเสริฐ  สุวรรณมสุิก 
 
 

: 
 
 

 
 

กระผมเปนตัวแทนของการเคหะแหงชาติ จากสํานักงานการเคหะชุมชนตรัง วันนี้ก็จะขอ
นําเสนอขอมูลเพื่อขอใหสภาฯไดพิจารณารับโอนระบบไฟฟาสาธารณะโครงการเคหะชุมชน 
ตามที่การเคหะแหงชาติ ไดมีการกอสรางโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ต.กระบี่นอย  
อ.เมือง จังหวัดกระบี่ จํานวนกอสราง 346 หนวย ซึ่งอยูในความรับผิดชอบสํานักงานเคหะ
ชุมชนตรัง  และไดดําเนินการโอนโฉนดและบรรจุผูอยูอาศัย  ตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2560 
นั้น  โดยมีรายละเอียดการสงมอบ ดังนี้ 
รายการทรัพยสินเสาไฟฟาสาธารณะ   

 

ลําดับที่ รายการ จํานวน (ตน) 
1 เสาไฟฟา ขนาด 12.2 ม. 5 
2 เสาไฟฟา ขนาด 12 ม. 43 
3 เสาไฟฟา ขนาด 9 ม. 213 

  รายการทรัพยสินมิเตอรไฟฟาสาธารณะ 
ลําดับที่ หมายเลขผูใชไฟฟา รหัสเครื่องวัด 

1 20021175889 5900061522 
2 20021175890 5900061523 
3 20021175891 5900061524 
4 20021175892 5900061525 
5 20021175893 5900061526 
6 20021175894 5900061527 
7 20021175895 5900061528 
8 20021175896 5900061529 
9 20021175897 5900061530 

10 20021175898 5900061531 
11 20021175899 5900061532 
12 20021175900 5900061533 
13 20021175901 5900061534 

รายการทรัพยสินโคมไฟแสงสวางไฟฟาสาธารณะ 
ลําดับที่ รายการ จํานวน (ชุด) 

1 ชุดโคมไฟฟาพรอมหลอด ขนาด 2x36 w 108 
  

 
 
 
 
 
 
นายสุเทพ  บัวแกว 
 

 
 
 
 
 
 
: 
 

ผังโครงสรางของหมูบานการเคหะชุมชน และรายละเอียดอื่นๆ ก็อยูในมือของทุกทานแลว       
ในสวนของการซอมแซมตางๆที่หากมีการชํารุด ก็ยังมีประกันสัญญาอยู วันนี้ก็ขอใหสภาฯชวย
พิจารณารับโอน และในการสงมอบก็จะตองทําบันทึกขอตกลง MOU หลังจากเทศบาลรับโอน
ระบบแลว การเคหะจะตองดูแลใหในระยะเวลา 1-2 ปแรก กอนที่เทศบาลจะตั้งงบประมาณใน
การดูแลในสวนนี้ตอไป 
 
การเคหะแหงชาติเปนรัฐวิสาหกิจชุมชนที่มาดําเนินการในพื้นที่ตําบลกระบี่นอย แตในการรับโอน
ระบบไฟฟาสาธารณะโครงการเคหะชุมชนยังไมคอยมีที่ไหนรับโอน ในการรับโอนก็ตองมีระเบียบ
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กฎหมายที่รองรับ ทั้งของการเคหะแหงชาติและของทองถิ่น  การพิจารณารับโอนระบบไฟฟา
สาธารณะครั้งนี้เปนไฟฟาภายในหมูบานการเคหะ ไมใชไฟฟาสาธารณะของถนนภายในตําบล 
ตองศึกษาขอกฎหมายใหชัดเจน รายละเอียดในการโอนทางตัวแทนของการเคหะก็ไดช้ีแจงไปแลว 
ไฟฟาสาธารณะในตําบลที่เราไดตอเติมในหลายๆจุด ตอนนี้การไฟฟาไมไดเรียกเก็บเงินจาก
เทศบาลเลย เพราะการใชไฟฟายังไมเกินขอบเขตที่การไฟฟากําหนด แตถาหากรับโอนไฟฟาของ
หมูบานการเคหะเพิ่มเขามาก็ไมรูวาจะยังคงเพียงพอหรือไม  ในการรับโอนก็อยากฝากใหสมาชิก
สภาฯพิจารณาอยางรอบคอบ 
 
เรื่องนี้เราตองพิจารณาอยางละเอียดและรอบคอบ การรับโอนระบบไฟฟาสาธารณะในชวงแรกๆ
ก็คงไมมีปญหาแตหลังจากนั้นรายการทรัพยสินก็จะเพิ่มขึ้นแนนอน เทศบาลตองรับผิดชอบ เรื่อง
นี้สําคัญมากตอนนี้ภาระของเทศบาลตําบลกระบี่นอยก็มีมาก ไฟฟาสาธารณะหมูบานตางๆ ใน
ตําบลก็ยังดูแลไดไมทั่วถึงเลย การลงพื้นที่ซอมแซมยังดําเนินการไมทัน และถาหากรับโอนมาแลว
ก็ถือเปนชุมชนหนึ่งในตําบล ภาระก็ตองเพิ่มขึ้นอีกมาก กระผมก็อยากสอบถามวามีทองถิ่นใดบาง
ที่เคยรับโอนไฟฟาสาธารณะของโครงการเคหะชุมชน และขอดูรายละเอียดดวย และมีหนังสือสั่ง
การจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือมีขอระเบียบ กฎหมายอะไรรองรับหรือไม ฝาย
บริหารก็เคยไดพูดไวเชนกันวาในอนาคตตอไป ทองถิ่นตองรับผิดชอบคาไฟฟาสาธารณะทั้งหมด 
ฝายบริหารคงจะรับทราบมาจากการประชุมของสวนราชการตางๆ แตกระผมก็ยังไมทราบ
แนนอนวาจริงหรือไมอยางไร วันนี้ก็ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานพิจารณาใหรอบคอบ  
 
กระผมยังมีขอสงสัย กอนหนานี้ไฟฟาสาธารณะของหมูบานการเคหะใครเปนผูจายคาไฟฟาอยู 
และที่บอกวามีประกันสัญญาชวยชี้แจงดวยวาระยะเวลากี่ป เรื่องคาไฟฟาถาจะใหเทศบาลมา
รับผิดชอบทั้งหมดก็เปนเรื่องที่นาเปนหวง ขอฝากไวดวยครับ 
 
คาไฟฟาสาธารณะตอนนี้ผูชื่อบานจะตองจายเพื่อเปนคาดูแลชุมชน เปนรายป หลังละ 40 บาท/ป 
จะนําเงินสวนนี้มาดูแลในเรื่องตางๆ เชนคารักษาความปลอดภัย คาไฟฟา แตถาสามารถลด
คาใชจายในสวนนี้ไดก็จะเปนผลดีตอคนในชุมชน ตอไปก็อาจจะจัดตั้งเปนนิติบุคคล ตองมี
กรรมการชุมชน เขามาดูแล  ในสวนการประกันสัญญาที่กลาวไปนั้นจะมีอยู 2 สวน คือ คือสวน
ของผูรับเหมาทําสัญญากับการเคหะแหงชาติ ในสวนนี้กระผมยังไมไดดูรายละเอียด และอีกสวน
คือประกันสัญญาที่การเคหะแหงชาติทํากับเทศบาลตําบลกระบี่นอย ในข้ันตอนการสงมอบไฟฟา
สาธารณะ เราก็ตองทําบันทึกขอตกลง (MOU) วาการเคหะแหงชาติจะดูแลตอในชวงแรกอีกกี่ป 
ในสวนนี้ก็แลวแตสมาชิกสภาฯจะเสนอ แลวกระผมก็จะนําขอมูลไปเสนอตอผูบริหารของการ
เคหะแหงชาติไดใหพิจารณาในข้ันตอนตอไป 
 
เรื่องนี้ก็ตองปรึกษากับกองชางและผูบริหาร อยากใหผูบริหารพูดคุยทําความเขาใจในเรื่องการรับ
โอนระบบไฟฟาสาธารณะของการเคหะชุมชน ตองยอมรับวากระผมเองก็ยังไมคอยเขาใจครับ 
 
โครงการนี้ถารับโอนก็จะมีผลกระทบตอเงินรายไดที่จะตองนําไปบริหารในสวนอื่นๆของเทศบาล
แนนอน ในอนาคตเราจะตองมีคาใชจายสูงมาก กระผมเองก็เคยทํางานดานนี้มากอน ในการทํา 
MOU ในเรื่องของอุปกรณตางๆ เชนหลอดไฟ ถาทางการเคหะจะเปนผูดูแลรับผิดชอบ เทศบาล
แคอนุเคราะหชวยซอมแซมใหก็คงจะไมมีปญหา แตถาเทศบาลตองรับผิดชอบทุกอยางก็จะเปน
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ภาระที่หนักมาก ถารับโอนมาแลวก็ถือวาชุมชนการเคหะเปนชุมชนใหญ  ถาดูแลไมทั่วถึงปลอย
ปละละเลย ก็จะมีปญญาเรื่องรองเรียนตางๆตามมาอีก ก็ของฝากเรื่องรายละเอียด ระเบียบตางๆ
ใหชัดเจนกอน เปนแคความคิดสวนตัวของกระผม สวนสมาชิกสภาฯทานอื่นก็แลวแตทุกทานจะ
พิจารณา 
 
กระผมมีขอสงสัย ขอสอบถามนอกเรื่อง คือโครงการหมูบานเคหะชุมชน เปนโครงการสําหรับผูที่
มีรายไดนอยหรือไม ประชาชนชาวตําบลกระบี่นอยไดเขาไปซื้อบานบางหรือไม หลักเกณฑในการ
ขอซื้อเปนอยางไร กระผมทราบมาวาสวนใหญเปนคนนอกพื้นที่ ที่เขามาซื้อบานของโครงการ     
แตทําไมตอนนี้ภาระคาไฟฟาสาธารณะของหมูบาน เทศบาลตําบลกระบี่นอยตองมารับผิดชอบ
คาใชจาย  ชวยชี้แจงดวยครับ 
 
จากหลังเกณฑ พ.ศ.2557 ทุกคนสามารถที่จะซื้อบานของโครงการเคหะชุมชนได โดยจะตองมี
บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน และเอกสารการเงินสําหรับการยื่นเพื่อขอกูเงินจาก
ธนาคาร  สวนโครงการสําหรับผูที่มีรายไดนอยน้ันคือโครงการหมูบานเอื้ออาทร 
 
รายละเอียดกระผมเองก็ไมทราบ แตกระผมคิดวาโครงการนี้การเคหะชุมชนนาจะมีการจัดการ 
และดูแลไดดวยตัวเอง และขอสอบถามอีกวาที่ผานมามีทองถิ่นใดบางที่เคยรับโอนภารกิจของ
โครงการเคหะชุมชนไปดูแล กระผมอยากจะดูขอมูลในสวนน้ีดวยเพราะสงสัยในเรื่องของระเบียบ
การถายโอน หนังสือสั่งการตางๆ เรื่องนี้เปนเรือ่งใหมทีไ่มเคยทราบมากอน อยากใหชวยช้ีแจงเพื่อ
เปนความรูดวยครับ 
 
ในสวนของภาคใตที่การเคหะชุมชนไดโอนระบบไฟฟาสาธารณะใหกับทองถิ่น ก็จะมีที่จังหวัด
ชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดนครศรีธรรมราช กระผมจะเอา
เอกสารบันทึกขอตกลง MOU ที่เคยทําไวมาเพิ่มเติมใหทุกทานไดดูอีกครั้ง  ในสวนของระเบียบ 
และขอกฎหมาย คือการเคหะเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องที่อยูอาศัย และจะตอง
ถายโอนภารกิจดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ใหกับทองถิ่นดูแล จะมีขอระเบียบ 
กฎหมายอยู กระผมจะกลับไปหาระเบียบนี้มาเสนอทุกทานอีกครั้ง 
 
วันนี้ก็มีญัตติใหพิจารณาในการรับโอภารกิจ 2 ญัตติ เรื่องแรกคือการรับโอนระบบทอสงน้ําก็มี
ความสําคัญ และเปนประโยชนตอพี่นองประชาชน เปนเรื่องที่นายินดี อางเก็บน้ําสามารถจายน้ํา
ใหกับพี่นองในตําบลกระบี่นอย และพื้นที่อื่นๆในจังหวัดกระบี่ เพื่อใชอุปโภค บริโภค แตถารับ
โอนระบบมาแลว ก็ตามที่ทุกทานไดอภิปรายไป ในเรื่องของรายละเอียดขอมูล ระเบียบ กฎหมาย
ที่รองรับ และประกอบกับเทศบาลของเราก็มีงบประมาณไมเพียงพอในการซอมแซม และ
บํารุงรักษาถาหากรับโอน มติการรับโอนก็ขึ้นอยูกับการพิจารณาของสมาชิกสภาฯทุกทานวา
คิดเห็นอยางไร ผลสรุปตองเปนประโยชนอยางสูงสุดตอพี่นองประชาชน มาถึงเรื่องที่ 2 คือการ
รับโอนระบบไฟฟาสาธารณะโครงการเคหะชุมชนจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีบริบทที่แตกตางจากการรับ
โอนระบบทอสงน้ํา กอนจะมีการกอสรางโครงการหมูบานการเคหะกระบี่ การเคหะแหงชาติก็ได
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตสาธารณะ ภายในหมูที่ 11 ไปเชื่อมตอจนถึงโครงการหมูบาน
การเคหะชุมชน และไดดําเนินการในสวนของไฟฟาสาธารณะเพื่อเปนการดูแลชุมชน เทศบาล
ตําบลกระบี่นอยเองก็มีรถกระเชาไฟฟาสามารถใชในการซอมแซมและบํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ
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อยูแลว  การรับโอนภารกิจตางๆก็ไมตองคํานึงถึงผลกําไร ทุกอยางก็เพื่อพี่นองประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี แตการรับโอนก็ตองอยูในกรอบ ของระเบียบและกฎหมาย
ที่รองรับ  ประชาชนนอกพื้นที่ที่เขามาซื้อบานการเคหะตอไปก็ตองเขามาอยูในพื้นที่ ก็ตองกลาย
มาเปนประชาชนชาวตําบลกระบี่นอยโดยปริยาย เจาหนาที่ของการเคหะแหงชาติก็เขามา
ปรึกษาหารือกับทางเทศบาลตลอด ตอไปก็ใหเทศบาลทําหนังสือประสานไปเพื่อขอกันพื้นที่ เพื่อ
ใชสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จะเกดิเปนชุมชนที่สมบรูณ ถาดําเนินการเสร็จจะมผีูอาศัยอยูในชุมชน
ไมต่ํากวา 1,200 คน เทศบาลก็ตองเขาไปดูแลอยูแลว ปญหาในตอนน้ีคือถาหากรับโอนเทศบาล
ยังไมมีงบประมาณในการดูแล เพราะไมไดตั้งงบประมาณไวในป พ.ศ.2561 แตหมูบานก็เปนนิติ
บุคคล สามารถดูแลเองได เทศบาลก็คอยชวยเหลือ กอนหนานี้คาไฟฟาสาธารณะ หากไมเกิน
ขอบเขตที่กําหนดก็ไมตองจาย  แตจากที่กระผมไดเขารวมประชุมรับนโยบายครั้งลาสุด มีมติของ
คณะรัฐมนตรี ในป 2562 ทองถิ่นจะตองจายคาไฟฟาสาธารณะทั้งหมด การเคหะเองก็มีการ
บริหารการจัดการภายในชุมชนในเรื่องนี้อยูแลว และในการรับโอนก็จะมีการทาํบันทึกขอตกลงให
สภาฯเสนอวาจะใหการเคหะดูแลชุนชนในชวงแรกไปอีกกี่ป ในวันนี้ก็ขอใหสมาชิกสภาทุกทาน
พิจารณาดวยความรอบคอบ ผลจะเปนอยางไรก็ขอยอมรับความคิดของทุกทาน 

 
ถนนของหมูบานการเคหะไดอุทิศมอบใหเทศบาลแลวหรือยัง ก็เปนกรณีเดียวกันโอนระบบไฟฟา
สาธารณะ หมูบานการเคหะเขามาอยูในพื้นที่ กลายมาเปนสวนหนึ่งของชุมชนหมูที่ 11 ถาไมรับ
โอนก็คงจะดูไมดี 

 
ความคิดเห็นสวนตัวของกระผม คิดวายังไมพรอมที่จะรับโอน แตมติก็ขึ้นอยูกับเสียงขางมากของ
ที่ประชุมสภาฯแหงนี้ กระผมคิดวาถาเปนการดีก็ควรเลื่อนการพิจารณาออกไปกอน อยากให
สมาชิกสภาฯทุกทานไดศึกษาขอมูลใหดีกอน วันนี้อาจยังไมรับโอนแตการเคหะก็มีการบริหาร
ชุมชนอยูแบบเดิมอยูแลว ก็ใหดําเนินการแบบเดิมไปกอน ขอฝากที่ประชุมไดพิจารณาครับ 
 
ทางผูแทนของการเคหะแหงชาติก็ไดใหขอมูลที่ดี ในอนาคตก็จําเปนตองรับโอน แตในวันนี้ยังไม
พรอม สมาชิกสภาฯ ตองปรึกษาหารือกันกอน เพราะบางเรื่องก็ยังรูไมหมดตองศึกษาเพิ่มเติม 
กระผมเห็นดวยกับทานวินัส  ชุมบุตร อยากใหเลื่อนการพิจารณาออกไปกอน ขอบคุณครับ 
 
ขอเพิ่มเติม ครั้งนี้การเคหะไดขอนําเรื่องเขาสภาฯ โดยมีรายละเอียดแคกระดาษแค 2 แผน ตาม
ระเบียบจะตองมีเอกสารแบบฟอรมอะไรบาง รูปแบบการโอน รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวของ ใน
สวนของผูโอนอํานาจการโอนคือใคร และเอกสารของผูรับโอนมีอะไรบาง ขอฝากไวดวยครับ 
 
ขอตอบคําถามเพิ่มเติม ในสวนของถนนทางเขาหมูบานการเคหะไดอุทิศเปนถนนสาธารณะ
เรียบรอยแลวครับ 
 
ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดตองการอภิปรายประเด็นใดเพิ่มเติมอีกบาง 
 
ไมมีผูขออภิปราย 
 
 



๑๔ 

 

ประธานสภาฯ 
 
 

มติที่ประชุม 

: 
 
 

: 
 
 

ขอมติที่ประชุมวาจะเห็นชอบใหเลื่อนการขอความเห็นชอบรับโอนระบบไฟฟาสาธารณะโครงการ
เคหะชุมชนจังหวัดกระบี่ หรือไม 
 

เห็นชอบเปนเอกฉันท  ใหเลื่อนการขอความเห็นชอบรับโอนระบบไฟฟาสาธารณะโครงการเคหะ
ชุมชนจังหวัดกระบี่ 

4.3 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการกอสรางอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8)  
เปน โครงการกอสรางอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 หองเรียน (ใตถุนโลง) แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบ่ีนอย 

 

นางสาวมยุรี  สรหงษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการกอสรางอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม เปน 
โครงการกอสรางอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 หองเรียน (ใตถุนโลง) แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.
ศท.4/12)  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย ครั้งนี้  ก็สืบเนื่องมาจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นไดจัดสรรงบประมาณกอสรางอาคารเรียนสําหรับโรงเรียนเทศบาล แบบตอก
เสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) ตามมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํานวน 1 
หลัง งบประมาณ 6,143,100  บาท  ประจําปงบประมาณ 2561  แตเนื่องจากโรงเรียน
เทศบาล 1 บานกระบี่นอย มีพื้นที่  จํานวน 3 ไร 1 งาน 78 ตารางวา  มีนักเรียน 174 คน 
และจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการ
โครงการกอสรางอาคารเรียน เปนไปตามแผนพัฒนา 4 ป สอดคลองกับแนวโนมการขยายตัวของ
จํานวนนักเรียนในอนาคตและมีความเหมาะสมกบัพื้นทีข่องโรงเรียน จึงเห็นควรใหสภาฯพิจารณา
อนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการกอสรางอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม เปน โครงการกอสราง
อาคารเรียน คสล. 4 ช้ัน 12 หองเรียน (ใตถุนโลง) แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ตาม
แบบมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  โดยทางกองชางก็ไดประมาณการราคา ตาม
แบบ ปร.6 แยกเปน งานอาคาร  10,598,300  บาท คากอสรางระบบจําหนายไปฟา  
400,000  บาท คาติดตั้งมาตรและวางทอประปา 74,500  บาท คาใชจายพิ เศษตาม
ขอกําหนดและคาใชจายอื่นที่จําเปนตองมี  300,000  บาท คากอสรางทั้งโครงการคิดเปนเงิน
รวมทั้งสิ้น 11,372,800 บาท จึงกระทบตองบประมาณ เนื่องจากทางกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นไดแจงการจัดสรรโครงการ งบประมาณในวงเงิน 6,143,100 บาท ซึ่งถามีการขอเปลี่ยน
โครงการกอสรางตามที่ไดเสนอไป จะมีสวนตางที่ เทศบาลตองสบทบ 5,229,700 บาท        
กองการศึกษาจึงจําเปนตองเสนอขออนุมัติตอสภาฯ ขั้นตอนตอจากนี้ก็จะรวบรวมเอกสารยื่นเรือ่ง
ไปยังจังหวัดกระบี่ตอไป  รายละเอียดอื่นๆ การประมาณการราคากลางคากอสรางอาคาร และ
แบบแปลนอาคาร ปรากฎตามเอกสารที่ไดจัดสงใหทุกทานไปลวงหนาแลว 
 
เปนเรื่องที่ดีมาก กระผมก็เคยไดหารือกับทานนายกเทศมนตรีมาบางแลว ก็ขอชื่นชมทานนายกฯ
ที่สามารถหางบประมาณในสวนนี้มา เปนประโยชนตอสวนรวมอยางมาก การสรางสถานศึกษาถือ
เปนการสรางคนดวย เปนการยกระดับใหโรงเรียนและการศึกษาในตําบลกระบี่นอยทัดเทียมกับที่
อื่นๆ เปนที่เชิดหนาชูตาของตําบลกระบี่นอย กระผมเห็นดวยครับ  ในเรื่องของการออกแบบก็ไม
อยากใหขาดตกบกพรอง การออกแบบตองรอบคอบไมตองมาหางบเพิ่มเติมในภายหลัง และเรื่อง
ของเทคโนโลยี เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ในการเรียนการสอน การตกแตงก็ตองมีความ
พรอมสมบูรณ ขอฝากดวย 
 
 



๑๕ 

 

 

นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 
 

นายกเทศมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

 

: 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
 
 
: 

 

ตามแบบประมาณการราคาจะไมรวมคาครุภัณฑ พวกโตะ เกาอี้ ระบบคอมพิวเตอร เปนการ
ประมาณการราคาแคตัวโครงสรางอาคาร งานไฟฟาและประปาเทานั้น สามารถดูตามแบบที่อยูใน
มือของทุกทาน  
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดจัดสรรงบประมาณกอสรางอาคารเรียนสําหรับโรงเรียน
เทศบาล แบบตอกเสาเข็ม 8 หองเรียน (ตามมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
จํานวน 1 หลัง ก็ถือเปนเรื่องที่ดีแลว แตดวยสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ จํานวนนักเรียน ที่
เพิ่มขึ้น เทศบาลตําบลกระบี่นอยรันโอนโรงเรียนมาดูแลแลว ความตั้งใจอยากจะพัฒนาใหดีที่สุด 
ทั้งเรื่องของตัวอาคาร ดานบุคลากร และพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ ทานสมาชิกสภาฯหลายๆ
ทานก็ไดสอบถามกระผมหลายครั้งวาสภาพของโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย คับแคบ 
อาคารก็เกาดูแลวไมสวยงาม ในตอนนี้จึงขอเปลี่ยนโครงการ เปนอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 
หองเรียน (ใตถุนโลง) แบบตอกเสาเข็ม  ในสวนครุภัณฑอื่นๆ เชน โตะ เกาอีก เครื่องคอมพิวเตอร 
ก็คอยดําเนินการตอในคราวตอไป ในตอนนี้ขอใหไดสรางอาคารเรียนกอน นี่คือสิ่งที่เราตองการ 
ในสวนของแบบของอาคารที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดสรรมาใหแตละโรงเรียนก็จะเปน
แบบแปลนเดียวกันหมดทั่วประเทศ ซึ่งแบบแปลนเปนแบบเกาที่ออกมาเปนสิบปแลว อาจจะมี
ปญหาในเรื่องของคาวัสดุตางๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลง เมื่อวานนี้ทางคณะผูบริหารและพนักงานของ
องคการบริหารสวนตําบลไสไทย ซึ่งก็ไดรับการจัดสรรอาคารเรียนแบบเดียวกับเทศบาลของเรา 
และพื้นที่ของโรงเรียนก็คลายกับโรงเรียนทศบาล 1 บานกระบี่นอย ก็ไดมาที่เทศบาลตําบลกระบี่
นอยเพื่อปรึกษาหารือและขอดูแบบที่เทศบาลจะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบตอสภาฯในวันนี้ ก็
ตองขอขอบคุณทุกทานที่คอยเปนหวงในทุกๆเรื่อง ก็เปนสิ่งที่ดี ขอบคุณครับ 
 

 ตองขอขอบคุณคณะผูบริหารที่มีวิสัยทัศนที่ดี เพราะโรงเรียนเทศบาลก็มีพื้นที่นอย ถาเรา
ปรับเปลี่ยนเปนลักษณะนี้ก็ถือวามีความคุมคา ลูกหลานของชาวตําบลกระบี่นอยก็จะไดมาเรียน
เพิ่มขึ้นในอนาคต 
 
ไมทราบสมาชิกสภาฯทานใดจะอภปิรายเพิ่มเตมิบาง  
 
ไมมีผูอภิปรายเพิ่ม 
 
ขอมติที่ประชุมวา จะอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการกอสรางอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม
(รหัส สน.ศท.อนุบาล 8)   เปน โครงการกอสรางอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 หองเรียน (ใตถุน
โลง) แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย ตามที่
เสนอมาหรือไม 
 
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท 

 
 
 
 
 



๑๖ 

 

4.4 เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อสมทบโครงการกอสรางอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 หองเรียน 
(ใตถุนโลง) แบบตอกเสาเข็ม  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบ่ีนอย  จํานวน 5,229,700  บาท 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวจริา  ไกรนรา : ขอช้ีแจงในสวนของงบประมาณเพื่อประกอบการขออนุมติในการจายขาดเงินสะสม มียอดเงิน
สะสมคงเหลือสุทธิที่นําไปบริหารได ณ วันที่  6 ตุลาคม 2560 จํานวน 5,231,175.60  
บาท โดยรายละเอียดมีดังตอไปนี้ 

นางสาวมยุรี  สรหงษ : ตามที่กองการศึกษาไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการกอสรางอาคารเรียนอนุบาล แบบตอก
เสาเข็ม  เปน โครงการกอสรางอาคารเรียน คสล. 4 ช้ัน 12 หองเรียน (ใตถุนโลง) แบบตอก
เสาเข็ม  สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย  โดยทางกองชางก็ไดออกแบบและ
ประมาณการราคา ตามแบบ ปร.6 ทั้งโครงการคิดเปนเงินรวมทั้งสิ้น 11,372,800 บาท 
เนื่องจากทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดจัดสรรโครงการ งบประมาณในวงเงิน 
6,143,100 บาท ซึ้งถามีการเปลี่ยนแบบการกอสรางตามที่ไดเสนอไป จะมีสวนตางที่
เทศบาลตองสบทบ จํานวน  5,229,700 บาท วันนี้จึงตองใหสภาฯชวยพิจารณาในการ
อนุมัติจายขาดเงินสะสมตอไป โดยรายละเอียดตางๆ การประมาณการราคากลางคากอสราง
อาคาร และแบบแปลนอาคาร  ปรากฎตามเอกสารที่ไดจัดสงใหทุกทานไปลวงหนาแลว 



๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
 
: 

จากยอดเงินสะสมคงเหลือที่สามารถนําไปใชได คือ 523,175.60 บาท และจํานวนเงินที่ขอ
อนุมติจายขาดเพื่อสมทบโครงการกอสรางอาคารเรียน จํานวน 5,229,700 บาท ถือวามี
เพียงพอ เปนโอกาสที่ดีที่เทศบาลสามารถนําเงินสะสมไปใชประโยชนตอพี่นองประชาชนใน
ตําบลกระบี่นอย เพื่อลูกหลานของพวกเรา ถาหากวันน้ีสภาฯไดมีมติอนุมัติแลว ในข้ันตอนตอไป 
ก็ขอฝากเจาหนาที่ผูที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะกองชางชวยกํากับดูแลการในการกอสรางใหเปนไป
ตามระเบียบ ตามรูปแบบที่ไดกําหนดไว ขอฝากไวดวยครับ  
 
ไมทราบสมาชิกสภาฯทานใดจะอภปิรายเพิ่มเตมิบาง  
 
ไมมีผูอภิปรายเพิ่ม 
 
ขอมติที่ประชุมวา จะอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อสมทบโครงการกอสรางอาคารเรียน คสล. 4 
ชั้น 12 หองเรียน (ใตถุนโลง) แบบตอกเสาเข็ม สําหรับโรงเรยีนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย  จํานวน 
5,229,700  บาท  ตามที่เสนอมาหรือไม 
 
อนุมัติดวยมตเิปนเอกฉันท 

 
  
 
 
 



๑๘ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 
 

นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 

นายวิสิทธิ์  หิรัญ 
 
 
 
 
 
 

นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 

นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
นางสุภานันท เจริญพานิช 
 
 
 
 

นายนพดล  หวังกอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 

: 
 
 

: 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอฝากเรื่องถนนที่ชํารุด หลายๆสายในตําบลกระบี่นอย ถาหากฝนทิ้งชวงก็อยากให
ชวยเหลือพี่นองประชาชนดวยครับ 
 

ขอฝากเรื่องที่เคยไดพูดไปแลวในการประชุมครั้งที่แลว ฝากฝายบริหารชวยซอมแซมถนน
สายตางๆที่ชํารุด ดังตอไปนี้  1) ถนนสายซอยบานตาหงส หมูที่  11  2) ถนนสายซอยบาน
บังหวาหาบ หมูที่ 8  3) ถนนสายนาหนองพันทัน หมูที่ 1 และ  4) ถนนสายบานประธานวี 
หมูที่ 1 สายนี้มีบานอยู ไมกี่หลัง แตพี่นองใชเปนเสนทางลําเลียงสินคาทางการเกษตร  
ขอความกรุณาฝายบริหารชวยซอมแซมใหดวย ถนนทั้ง 4 สายนี้ ประชาชนเดือดรอนมากได
ฝากเรื่องมากับกระผมหลายครั้งแลว ขอบคุณครับ 
 

ขอฝากชวยซอมแซม และเพิ่มเติมถนนสายของพัฒนาที่ดิน สายซอยหลังสนามกีฬา หมูที่ 7 
ถนนสายนี้ไมไดปรับปรุงมาหลายปแลว พี่นองประชาชนเดือดรอนมากเพราะเปนเสนทางขน
ถายสินคาและผลผลิตผลทางการเกษตร ชวยทําเพิ่มเติมอีกประมาณ 2.5 กิโลเมตร ขอฝาก
ดวยครับ 
 

ขอเพิ่มเติม ถนนสายหนองพันทัน บริเวณทอบล็อกคอนกรีต ตอนนี้บล็อกยุบลงขางหนึ่งทํา
ใหน้ําไหลขึ้นบนถนน ชวยแกไขใหดวยครับ 
 

ขอฝากประชาสัมพันธ ในวันที่ 15 ตุลาคม ชวงบายจะมีจัดใหมีพิธีปลงผมผูที่สนใจอุปสมบท
กุศลถวายเปนพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันที่ 16 
ตุลาคม ก็จะเปนพิธีบวชนาคโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู 89 รูป เพื่อบําเพ็ญ ณ วัดกระบี่
นอย ก็ขอฝากประชาสัมพันธใหสมาชิกสภาฯทุกทานทราบ  
 

ถนนภายในตําบลกระบี่นอยชํารุดเนื่องจากอุทกภัยหลายสาย เทศบาลจะซอมถนนในตําบล
ครั้งใหญ ก็ไดหารือกับทาน ผอ.กองชาง กองชางก็ไดลงสํารวจถนนสายตางๆ ตอนนี้ก็มีถนน 
8 สายที่ไดทําสัญญากับผูรับเหมาเรียบรอยแลว รอผูรับเหมาเขาดําเนินการ  ตามที่ทาน    
วินัส  ชุมบุตร และทานวิสิทธิ์  หิรัญ  ไดแจงมาก็ตองยอมรับวาชํารุดหลายๆสายจริง 
เทศบาลก็ไมไดนิ่งนอนใจขอใหฝนทิ้งชวงก็จะซอมแซมตอไป สวนถนนซอยบาน      ประธาน
วี  ทางกองชางก็ลงไปสํารวจแลว ก็ตองรอฝนทิ้งชวงเชนกัน  สายควนดินแดงที่ทานเจริญ
ศักดิ์  เองฉวน แจงมานั้น ถนนเสนดังกลาวก็ไดปรับปรุงไปไมนาน ตามที่ทราบกันแลววา
ตอนนี้ก็สิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินสะสมก็ตามที่ทุกทานไดรับทราบวาไมมีแลว ถนน
สายหนองพันทันเทศบาลตองไปตรวจสอบดูกอน เพราะถนนสายนี้ไดกอสรางไปเมื่อปที่แลว 
ตองตรวจดูวายังมีประกันสัญญาเหลืออยูหรือไม   เรื่องไฟฟาหมูที่ 12 ซอยมาลาตี เทศบาล
ก็ไดสงเอกสารตางๆไปยังการไฟฟาสวนภูมิภาคหมดแลว รอแคหาผูรับเหมามาดําเนินการ  
ในสวนของโครงการอื่นๆ กิจกรรมตางๆ ก็อยากฝากใหสมาชิกสภาฯทุกทานใหความรวมมือ 
เขารวมกิจกรรมถาหากเทศบาลไดสงหนังสือเชิญ หรือแจงใหทุกทานทราบ ในวันที่ 15 
ตุลาคม ตามที่ทานรองปลัดไดแจงไปแลว ก็ขอใหทุกทานใหความรวมมือดวย วันนี้ก็ตอง
ขอขอบคุณทุกทานที่ไดเสนอเรื่องตางๆ  ถาหากมีงบประมาณเทศบาลก็ยินดีใหความ
ชวยเหลือ ทุกๆโครงการก็ฝากทุกทานชวยประชาสัมพันธ ทําความเขาใจกับพี่นองประชาชน
ดวย ขอบคุณครับ 



๑๙ 

 

 
นายยงยุธ  บุญทองแกว 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 

 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 

 
ขอประชาสัมพันธเพิ่มเติมจากที่ทานรองปลัดเทศบาล และทานรองนายก นพดล หวังกอ        
ไดแจงไปแลว คือ กําหนดการของวันที่  15 ตุลาคม 2560 เริ่มเวลา 9.00 น. จะมีการ
ทอดกฐิน โดยทานศึกษาธิการจังหวัด เปนประธาน  เวลา 14.00 น จะมีทานผูวาราชการ
จังหวัดกระบี่ ทาน พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี  ประวิตร จะเปนประธานโกนผมนาค และวันที่ 16 
ตุลาคม 2560  เวลา 9.00 น. มีพิธีบวชฉลองพระใหม จํานวนนาค 120 -150 รูป ตามที่
ไดรับแจงมา  ทั้งหมดคือกําหนดการคราวๆ จึงขอแจงใหทุกทานไดรับทราบ 
 
ขอขอบคุณทุกทานที่แจงปญหาตางๆ มาในวันนี้ ปญหาก็เกิดขึ้นทุกวัน เราก็ตองแกไข       
ทุกทานก็เปนตัวแทนของพี่นองประชาชนชาวตําบลกระบี่นอย ในวันนี้ก็เปนหวงเรื่องถนน
หนทาง ทานวิสิทธิ์  หิรัญ ไดพูดเรื่องถนนซอยตาหงส ถนนสายนี้ก็มีปญหามาตั้งแตตอนที่   
ยกฐานะเปนเทศบาล ผูรับเหมากอสรางถนนสายนี้เคยขอเงินคาปรับคืน ตามมติ ครม. แตที่
ประชุมสภาฯครั้งนั้นมีมติไมเหน็ชอบใหคืนเงิน การกอสรางมีสัญญารอยกวาวัน แตผูรับเหมา
เขามาดําเนินการในเดือนสุดทาย กองชางก็ประสานใหเขามาทําตลอด ถนนสายดังกลาวใน
วันนี้ก็เกิดการชํารุดก็อยางที่เห็น เทศบาลก็ตองแกปญหาตอไป สวนถนนสายหลังโลตัส 
งบประมาณก็อนุมัติเปนที่เรียบรอยแลว รอดําเนินการขั้นตอนตอไป สวนถนนสายอื่นๆ 
หลายๆหมูบานก็มีปญหาตามที่ทานสมาชิกไดแจงมา กระผมก็ใหความสําคัญในเรื่องนี้ตอง
แกไขตอไป พวกเราตองเปนกระบอกเสียงคอยชวยเหลือและ ทําความเขาใจกับพี่นอง
ประชาชนพวกเราก็ทําหนาที่ ครบหาปแลว ที่เขามารับใชพี่นองเราจงภูมิในที่ไดชวยเหลือ 
สุดทายก็ขอเชิญทุกทานรวมถึงขาราชการเขารวมกิจกรรม ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
ตามที่ทานรองนายก ไดประชาสัมพันธใหทราบไปแลว วันนี้ก็ตองขอขอบคุณทุกทานครับ 
 
สมาชิกสภาฯทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม 
 
ไมมีผูอภิปรายเพิ่มอีก 
 
กลาวปดการประชุม 

 
 

เลิกประชุมเวลา  12.25  น. 
 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ลงชื่อ     วินัส  ชุมบุตร          ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายวินัส  ชุมบุตร) 

 

ลงชื่อ     อัจฉรา   เกกินะ       ผูตรวจรายงานการประชุม 

     (นางสาวอัจฉรา   เกกินะ) 

 

  ลงชื่อ   สมนึก  ทองขยัน    ผูรับรองรายงานการประชุม  

       (นายสมนึก  ทองขยัน ) 
   ประธานสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

ลงชื่อ    สาคร   เจริญพร        ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายสาคร   เจริญพร) 

 

ลงชื่อ    สมเกียรติ์  หลานหลาย     ผูจดบันทึกการประชุม 

        (นายสมเกียรติ์  หลานหลาย) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

 


